

THÔNG BÁO

Ý kiến chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tại Hội nghị về công tác tín dụng và triển khai Quyết định 131/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Trong 2 ngày 04 và 05/02/2009, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tổ chức Hội nghị về công tác tín dụng và triển khai Quyết định 131/QĐ-TTg ngày 23/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội do Thống đốc Nguyễn Văn Giàu chủ trì. Tham dự Hội nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh (ngày 04/02/2009) có: Phó Thống đốc Nguyễn Đồng Tiến; Thủ trưởng một số đơn vị tại trụ sở chính, Văn phòng đại diện Ngân hàng Nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh; Giám đốc Ngân hàng Nhà nước các chi nhánh tỉnh, thành phố phía Nam; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc các tổ chức tín dụng có trụ sở chính từ Đà Nẵng trở vào. Tham dự Hội nghị tại Hà Nội (ngày 05/02/2009) có: Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, đại diện Đảng ủy, các tổ chức đoàn thể trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước; thủ trưởng một số đơn vị tại trụ sở chính; Giám đốc Ngân hàng Nhà nước các chi nhánh tỉnh, thành phố phía Bắc; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc các tổ chức tín dụng có trụ sở chính từ Thừa Thiên Huế trở ra; Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, Hiệp hội Quỹ Tín dụng nhân dân Việt Nam, Hiệp hội cho thuê tài chính Việt Nam.

Hội nghị đã nghe phổ biến Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 23/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất - kinh doanh và Thông tư qui định chi tiết của Ngân hàng Nhà nước (số 02/2009/TT-NHNN ngày 03/02/2009). Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự, Thống đốc đã kết luận chỉ đạo như sau:

1. Việc triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2009, góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ về các biện pháp nhằm góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hoá, ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Các đơn vị trong toàn ngành Ngân hàng quán triệt sâu sắc Quyết định số 131/QĐ-TTg và Thông tư số 02/2009/TT-NHNN để triển khai có hiệu quả. Đúng qui định về hỗ trợ lãi suất của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tin dụng khẩn trương cụ thể hóa bằng văn bản các quy định tại Quyết định số 131/QĐ-TTg và Thông tư số 02/2009/TT-NHNN để triển khai thực hiện ngay trong hệ thống ngân hàng mình (thời gian áp dụng từ ngày 01/02/2009), trong đó qui định rõ ràng, cụ thể trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân trong triển khai thực hiện. Lưu ý điểm b, Khoản 2, Điều 3, Thông tư số 02/2009/TT-NHNN; chú trọng không để xảy ra vi phạm qui định về hỗ trợ lãi suất đối với cán bộ ngân hàng.

3. Các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện nhanh, đầy đủ các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức tín dụng trong việc thực hiện qui định về hỗ trợ lãi suất. Chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền để toàn xã hội hiểu đúng chủ trương, chính sách, qui định về hỗ trợ lãi suất của Chính phủ và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước.

Tổ công tác làm đầu mối phối hợp với các đơn vị, bộ, ngành, địa phương liên quan theo dõi, giám sát chặt chẽ việc tổ chức thực hiện qui định về hỗ trợ lãi suất để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh; xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có); đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định cho phù hợp với tình hình thực tế.

4. Đối với kiến nghị, đề xuất của các đại biểu dự Hội nghị: giao Phó Thống đốc Nguyễn Đồng Tiến chỉ đạo, Vụ Chính sách tiền tệ làm đầu mối nghiên cứu, đề xuất hướng xử lý.

Riêng đối với các kiến nghị liên quan đến đối tượng thụ hưởng, đối tượng thực hiện, xử lý tài chính giữa Ngân hàng Nhà nước và tổ chức tín dụng: thực hiện đúng quy định tại Quyết định số 131/QĐ-TTg và Thông tư số 02/2009/TT-NHNN.

Thừa lệnh Thống đốc, Văn phòng thông báo đề các đơn vị, cá nhân liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:

- Ban lãnh đạo NHNN (để b/c);
- Các đơn vị dự họp;
- Lưu VP.

TL. THỐNG ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG



Đào Minh Tú